

# Soạn bài Trình bày về một cảnh sinh hoạt (Chân Trời Sáng Tạo)

**Đề bài:** Dựa vào bài mà em đã viết ở tiết trước, trình bày bài nói của mình theo các bước sau đây:

## Lời giải chi tiết

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.

- Sử dụng các ý đã tìm trong bài viết tả lại một cảnh sinh hoạt.
- Sử dụng dàn ý đã lập cho bài viết tả lại một cảnh sinh hoạt.

Bước 3: Luyện tập và trình bày

Khi luyện tập và trình bày, em nên:

- Chuẩn bị phần mở đầu và phần kết sao cho hấp dẫn (Chẳng hạn: đưa ra một tấm ảnh, một bức tranh, một câu thơ, lời hát, liên quan đến cảnh sinh hoạt để mở đầu bài nói).
- Lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với văn nói,
- Lựa chọn cách nói tự nhiên, phù hợp,
- Phân bố thời gian nói hợp lý.

Bước 4: Trao đổi, đánh giá.

- Trong vai trò người nói: cần tập trung ghi nhận những câu hỏi, nhận xét của người nghe và có những phản hồi thoả đáng, thể hiện sự tôn trọng ý kiến của người nghe.
- Trong vai trò người nghe có thể nêu một số nhận xét hoặc câu hỏi gợi nhắc để người trình bày bổ sung những chi tiết về cảnh sinh hoạt mà người nói chưa gợi tả rõ.

## Bài nói cảnh sinh hoạt – Tham khảo

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về ngày Tết Trung Thu đoàn viên, sum vầy trên quê hương mình.

Khi ông mặt trời dần khuất sau lũy tre làng. Cũng là lúc màn đêm buông xuống. Bầu trời cao thăm thẳm và lấp lánh những vì sao đêm. Một đêm mùa thu với tiết trời se lạnh. Gió thoảng thoảng khẽ vờn trong những tán cây. Khắp xóm làng nhộn nhịp tiếng cười của lũ trẻ rủ nhau đi phá cỗ Trung Thu.

Mặt trăng bắt đầu lên cao hơn, to hơn và sáng rõ hơn. Trăng giống như một chiếc đĩa khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, làm bạn cùng với những vì sao nhỏ bé. Ánh trăng đêm nay dường như sáng kì lạ, soi xuống trước sân nhà những vệt sáng vàng. Làng xóm ngập trong ánh trăng đêm rằm.

Khoảng tám giờ, trẻ em trong làng bắt đầu với lễ hội Trung Thu của mình. Tất cả tụ họp lại khoảng sân rộng rãi ở nhà văn hóa xem tiết mục múa lân do các anh chị thanh thiếu niên biểu diễn. Tôi cùng các bạn trong xóm cũng rủ nhau đến tham gia. Dưới ánh trăng sáng, những con lân với màu sắc rực rỡ múa lượn từng vòng theo nhịp trống đánh dồn dập. Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân... lấp lánh trong ánh trăng vàng. Sau đó là sự xuất hiện của chị Hằng và chú Cuội với những màn đối đáp hài hước. Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ của các anh chị, các bạn nhỏ.

Sau các tiết mục văn nghệ là phần chia bánh kẹo. Chúng tôi đứa nào cũng háo hức nhận quà từ chị Hằng và chú Quậy. Phần thi trình bày mâm ngũ quả cũng rất hấp dẫn. Ba đội dự thi gồm có: xóm trên, xóm giữa và xóm dưới. Mâm ngũ quả của mỗi đội đều rất cầu kỳ và đẹp đẽ. Những loại quả hàng ngày em vẫn ăn như dưa hấu, dưa, thanh long, bưởi... đã được cắt tỉa thành những bông hoa rực rỡ màu sắc, những chú chó xinh xắn... Ban giám khảo đã phải rất khó khăn trong việc lựa chọn đội chiến thắng. Cuối cùng với phần trình bày độc đáo nhất, mâm ngũ quả của đội xóm giữa đã giành được chiến thắng. Cuối chương trình, chúng tôi được phá cỗ. Bạn nhỏ nào cũng háo hức khi được thưởng thức bánh trung thu, hoa quả... Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Đó là kỉ niệm rất đáng nhớ khi tôi được tham gia, hòa mình vào cùng với không gian sinh hoạt tuyệt vời, đầy ắp niềm vui và tình yêu thương xum vầy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tôi. Hãy chia sẻ với tôi những kỉ niệm sinh hoạt đáng nhớ mà bạn đã được trải qua nhé.